



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าของงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒

ตามที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายงานวิศวกรรมติดตามความก้าวหน้าของงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในการนี้ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานทุกวันอังคาร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ภารกิจหลักของนายช่างที่ได้เลื่อนเป็นนายช่างชลประทานอาวุโส

๑. ในการทำงานก่อสร้าง ต้องมีการรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการดำเนินการ และหากมีปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขต่อไป

๒. ในการทำงานต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาต้องปรึกษาหารือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้างและรวมถึงผู้รับจ้างด้วย

ภารกิจหลักของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางคืองานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อน หากมีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก ดังนั้นต้องทำงานด้วยความใส่ใจ หากติดภารกิจอย่างอื่นต้องมีคนแทน

๓. สามารถควบคุมงานและตัดสินใจแทนกันได้ ขอให้หมั่นศึกษา ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ท่านที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายช่างชลประทานอาวุโสต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่มากที่สุด ดังนั้นต้องเข้าใจบริบทของงานก่อสร้าง เป็นคนรู้จักพื้นที่ รู้ปัญหาที่แท้จริง และรู้ความต้องการของประชาชน ต้องใกล้ชิดประชาชน

๔. จากประสบการณ์ทำงานต้องรู้ปัญหาที่จะเกิดหรือปัญหาที่จะตามมา ดังนั้นต้องมีแผนสำรองในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทำงานก่อสร้าง ให้ทำงานแบบประชาชนมีส่วนร่วม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ เพราะเชื่อว่าปัญหาทุกปัญหาย่อมยุติด้วยการเจรจา ดังนั้นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างต้องเข้าใจความรู้สึกของประชาชน รู้จักการชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อยุติปัญหาเหล่านั้นให้เสร็จ

๕. การทำงานก่อสร้างต้องมีการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ มรการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่

นายอำนาจ ปราบใหญ่ เรื่องผลเทศ ทุกครั้งที่มีการทำเอกสารขึ้นมา ให้นำตัวจริงเก็บที่งานพัสดุทุกครั้ง และเก็บสำเนาให้ทางการเงินตั้งเบิกและเก็บไว้เป็นหลักฐาน